

Hoài Châu Bắc tăng tốc về đích nông thôn mới nâng cao

Năm 2015, xã Hoài Châu Bắc (TX Hoài Nhơn) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), về đích trước 5 năm so với kế hoạch. Tiếp nối thành công này, địa phương triển khai thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao.

Đến nay, sau hơn 8 năm, diện mạo nông thôn của Hoài Châu Bắc thay đổi vượt bậc, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ theo hướng đô thị. Hệ thống đường giao thông được bê tông hóa rộng khắp, phẳng phiu, kết nối đến từng thôn, xóm. Ven các tuyến đường chính của xã được trồng cây xanh và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng về đêm; đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.



Hạ tầng giao thông và cảnh quan môi trường tại xã Hoài Châu Bắc khang trang, sạch đẹp.

Bên cạnh đó, xã Hoài Châu Bắc huy động nguồn lực trên 87 tỷ đồng (gồm ngân sách từ cấp trên, ngân sách xã và nhân dân đóng góp) tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, triển khai các dự án phát triển KT-XH và thực hiện các tiêu chí khó trong bộ tiêu chí NTM nâng cao. Nhờ đó, điều kiện sống, hệ thống y tế, giáo dục, cơ sở vật chất văn hóa, tinh thần... của người dân được đảm bảo và ngày càng nâng cao.

Ngoài ra, xã Hoài Châu Bắc tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa với quy mô nhỏ và vừa. Ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Tốc độ cơ giới hóa sản xuất tăng nhanh, giúp giảm chi phí sản xuất, các mô hình liên kết chuỗi được hình thành, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 57,9 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2 lần so với năm 2015.

Ông Trần Đình Tý, Chủ tịch UBND xã Hoài Châu Bắc, cho biết: Chương trình xây dựng NTM nâng cao được người dân địa phương tham gia tích cực, trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp. Đến cuối năm 2023, xã Hoài Châu Bắc cơ bản thực hiện đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao, vừa được đoàn thẩm định NTM của tỉnh thẩm tra, đánh giá cao.

Tuy nhiên, địa phương còn gặp khó khăn trong thực hiện chỉ tiêu nước sạch thuộc tiêu chí 18 về chất lượng môi trường sống. Bởi trên địa bàn xã Hoài Châu Bắc chưa có hệ thống cung cấp nước sạch tập trung để người dân sử dụng, đảm bảo theo quy định của bộ tiêu chí NTM nâng cao.

“Gần 85% hộ dân trong xã thống nhất sử dụng nước sạch khi lắp đặt xong hệ thống đường ống dẫn nước, nhưng đến nay dự án cấp nước sạch chưa thực hiện được. Xã mong các cấp, ngành liên quan sớm đầu tư, lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch tập trung, vừa để người dân được thụ hưởng, vừa giúp địa phương hoàn thiện các tiêu chí, sớm được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Việc này tạo tiền đề để Hoài Châu Bắc hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu và trở thành phường vào năm 2025 như chỉ tiêu Đảng bộ xã Hoài Châu Bắc đề ra”, ông Tý thông tin thêm.